

ประจำวันที่ 5-11 มีนาคม 2557

เวียดนามเปิดศักราชข้าว ดั้มพ์ตลาดสู่ไทย

รัฐบาลกำลังเร่งระบายข้าวในสต็อกที่ยังเหลือกว่า 16.7 ล้านตันอย่างเต็มที่ เพื่อหวังนำเงินมาใช้หนี้ชานาที่นำข้าวเข้าโครงการจำนำปี 2556/57 โดยรัฐบาลยังคงค้างหนี้ชานามากกว่าแสนล้านบาท แต่การระบายข้าวรัฐบาลกำลังมีปัญหาเกิดขึ้น เมื่อเวียดนามในฐานะผู้ผลิตรายสำคัญกำลังลดราคาข้าวในตลาดโลกอย่างรุนแรง เพื่อแข่งขันกับข้าวจากไทย

แหล่งข่าวในสมาคมอาหารเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามลดราคาฐานสำหรับส่งออกข้าวเกรดต่ำ เป็นครั้งที่สองในรอบ 1 เดือน เนื่องจากต้องการกระตุ้นการส่งออกในช่วงที่ปริมาณข้าวทั่วโลกล้นตลาด

แหล่งข่าวระบุว่า เวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลก ปรับลดราคาฐานสำหรับการส่งออกข้าว 25% เกรดต่ำลงอีกเกือบ 3% เหลือ 355 ดอลลาร์ต่อตัน หลังจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเวียดนามได้ลดราคา สำหรับการส่งออกเหลือ 365 ดอลลาร์ต่อตัน เพื่อช่วยบรรเทาผู้ส่งออกให้สามารถแข่งขันกับประเทศไทย อินเดีย และปากีสถานได้ แต่ยอดส่งออกข้าวของเวียดนาม ในเดือนม.ค.-ก.พ. ยังคงลดลง 12% จากปีก่อนเหลือ 702,000 ตัน

หนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนาม รายงานอ้างคำพูดของประธานสมาคมข้าวเวียดนาม ว่า ฟิลิปปินส์เตรียมเปิดประมูลซื้อข้าวปริมาณ 800,000 ตัน ถือเป็นปริมาณสูงสุดในการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว สะท้อนให้เห็นว่าฟิลิปปินส์กำลังขาดแคลนข้าว

ด้านผู้ค้ารายหนึ่งจากบริษัทค้าข้าวต่างชาติ ในนครโฮจิมินห์ ซิตี้ กล่าวว่า บรรดาผู้ซื้อต่างชาติยังคงรอให้ราคาข้าวในเวียดนามลดลง ขณะนี้จึงยังไม่ได้สั่งซื้อข้าวเพิ่มเติม

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า ข้าวขาว 25% ไทยโค้ดราคา 378 ดอลลาร์ต่อตัน เวียดนามโค้ดราคา 365 ดอลลาร์ต่อตัน ก่อนปรับลงอีกครั้งวานนี้ ขณะที่ข้าว 5% ไทยโค้ดราคา 448 ดอลลาร์ต่อตัน ส่วนเวียดนามขายที่ 400 ดอลลาร์ต่อตัน

"ราคาข้าวขาว 25% ห่างกันอยู่ 13 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ราคาไทยกับเวียดนามขยับมาใกล้เคียงกัน ทางเวียดนามจึงต้องปรับลดราคาลงไปอีก และจากการประเมินสต็อกของไทย ที่กำลังระบายออกมา ทำให้ราคาตลาดโลกลดลง เข้าใจว่าเวียดนามพร้อมดัมพ์ราคาสู่อย่างแน่นอน เพื่อระบายผลผลิตออกไปให้ได้" แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ ราคาข้าวเวียดนามร่วงลงอย่างหนัก จากการที่ชานาเริ่มเกี่ยวข้าวในพื้นที่เพาะปลูกกลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของประเทศ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดราวกลางเดือนมี.ค. นี้

นายเกา ตี้ รัฐมนตรีเกษตรเวียดนาม ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเวียดนามว่า บริษัทท้องถิ่นจะเริ่มดำเนินการซื้อข้าวเพื่อเก็บสำรองตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.นี้ โดยจะมีระยะเวลาการรับซื้อนาน 1 เดือน

ขณะที่ สมาคมอาหารเวียดนาม กล่าวเพิ่มเติมว่า การเก็บสำรองข้าวจะดำเนินการตั้งแต่เดือนมี.ค. ถึงกลางเดือนเม.ย. โดยจะเป็นการสำรองข้าวในคลัง 1 ล้านตัน เพื่อช่วยพยุงราคาข้าว ช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ ปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนามลดลงอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง เนื่องจากความต้องการในตลาดโลกซบเซา และการแข่งขันจากผู้ส่งออกรายอื่นๆ ทั้งไทย อินเดีย และ พม่า เพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน เวียดนามต้องรับมือกับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวที่รุนแรงอย่างมากในปีี้ เพราะสต็อกข้าวที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในไทย และข้าวราคาถูกจากอินเดีย และปากีสถาน ได้ดึงดูดผู้ซื้อที่แต่เดิมเคยเป็นลูกค้าของเวียดนาม อย่าง ประเทศต่างๆ ในแอฟริกา ไป

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าววานนี้ (10 มี.ค.) รวม 5.17 แสนตัน ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเป็นจำนวนมากถึง 34 ราย และคาดว่าจะขายได้หมด โดยวันนี้ (11 มี.ค.) จะเปิดซอง และเจรจาต่อรองกับผู้เสนอราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดมากที่สุด หากผู้ประกอบการรายใดเสนอต่ำกว่าเกณฑ์ราคากลางก็จะไม่พิจารณา และยืนยันว่าไม่ระบายข้าวในราคาที่ต่ำกว่าตลาดแน่นอน

ทั้งนี้ การขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับ คอฟโก คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน จำนวน 1 ล้านตัน ก็ขายในราคาสูงกว่าเวียดนามถึง 20% และคาดว่าราคา รวมถึงความต้องการซื้อข้าวจะดีขึ้น เพราะมีสถานการณ์ภัยแล้ง

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ได้จำหน่ายข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 นาปรัง ปีการผลิต 2555 ปีการผลิต 2555/56 (รอบ 1) และปีการผลิต 2556/57 เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และ/หรือส่งออกต่างประเทศ แบ่งเป็นชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว 5% และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ปริมาณรวม 5.17 แสนตัน

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า เอกชนให้ความสนใจมากขึ้น เพราะราคาข้าวในตลาดปรับลดลง และแนวโน้มยังลดลงต่อเนื่อง จากการระบายข้าวของรัฐ ขณะที่การซื้อข้าวในตลาดค่อนข้างซบเซา และโรงสีไม่ซื้อข้าวมาเก็บสต็อกไว้ เพราะกังวลแนวโน้มราคาอาจปรับลดลงอีก โดยขณะนี้ราคารับซื้อข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% อยู่ที่ตันละ 7,500 -7,800 บาท ส่วนข้าวขาว 5% อยู่ที่ ตันละ 12,500 บาท แต่ชาวนาอาจขายได้ราคาต่ำกว่านี้ เพราะความชื้นสูง

แหล่งข่าวจากโรงสีข้าวกล่าวว่า ราคาข้าวไทยขณะนี้แนวโน้มอ่อนตัวลงไปอีก เนื่องจากรัฐบาลมีการขายข้าวแบบเร่งด่วน มีคาดว่าเสนอซื้อจะเฉลี่ยที่ ตันละ 9,000-10,000 บาท ขณะที่ราคาข้าวในตลาด อยู่ที่ ข้าวขาว 5% ตันละ 13,000 บาท ข้าวหนึ่ง ตันละ 12,800 -13,000 บาท และยิ่งหมดโครงการรับจำนำ จะทำให้ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% มีราคาเฉลี่ยที่ตันละ 7,500 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ลดต่ำลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าว

"สภาพการค้าข้าวของไทย เมื่อมีผลผลิตจะต้องเร่งขายทันที ไม่สามารถเก็บไว้ที่ชาวนาได้ ทำให้ขณะนี้สถานการณ์ตลาดข้าวในประเทศ เข้าสู่การแข่งขันกันระหว่างข้าวจากชาวนาและข้าวจากรัฐบาลที่ต้องแย่งกันเข้าสู่ตลาด ส่งผลให้ทิศทางราคาข้าวเปลือกน่าจะลดลงต่อเนื่อง"

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้มีจำนวนผู้เสนอซื้อ ข้าวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มีการเปิดประมูลข้าว นั้น เพราะโรงสีให้ความสนใจเสนอซื้อพร้อมด้วย ขณะที่ผู้ส่งออกยังมีผู้ประกอบการรายสำคัญๆ และผู้ประกอบการทั่วไปให้ความสนใจเสนอซื้ออย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ส่งออกต้องหาข้าวส่งมอบให้ได้ตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ได้รับไว้

สำหรับทิศทางราคาข้าวในตลาดโลกไม่น่าจะตกต่ำไปกว่านี้ เพราะราคาข้าว เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน เริ่มมีเสถียรภาพทำให้ปัจจัยภายใน จะไม่กระทบต่อราคาข้าวไทยให้ลดต่ำลงไปอีก

ส่วนแผนการระบายข้าวในภูมิภาค กรมการค้าต่างประเทศ จะใช้ที่ไอราร์เดียวกันกับที่ส่วนกลางใช้ แต่เปลี่ยนเฉพาะคลังที่จะเปิดขายซึ่งจะกำหนดให้อยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกส่วนสามารถเข้าเสนอซื้อข้าวได้ และรักษาหลักการการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันไว้ ส่วนผลการเคาะราคาขายจะต้องเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาและเสนอให้รมว.พาณิชย์อนุมัติเหมือนเดิม เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องราคาและรู้ข้อมูลรายละเอียดโกดังข้าวแต่ละแห่งว่าได้ถูกระบายไปก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ และมีความพร้อมสำหรับเปิดขายหรือไม่

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 12 มี.ค.นี้ จะเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ปริมาณ 2 แสนตัน ซึ่งเป็นการเปิดประมูลข้าวผ่านเอเฟท ครั้งที่ 6 มั่นใจว่าการระบายข้าวในแต่ละเดือน จะเป็นตามเป้าหมาย เดือนละ 1 ล้านตัน และส่งเงินคืนกระทรวงการคลังได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท

รายชื่อเอกชนที่ร่วมยื่นขอเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ประกวรรณรวมการ จำกัด, บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์พอร์ต จำกัด, บริษัท ทีเอ็มมิไรซ์มิลล์ จำกัด, บริษัท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1998) จำกัด, ห้างหุ้นส่วน จำกัด ศรีพรกิจอินเตอร์ไรซ์, บริษัท สหस्थ्य จำกัด, บริษัท โรงสีขุนศรี จำกัด, บริษัท โรงสีข้าวทวีพัฒนา จำกัด (นครปฐม), บริษัท กิจเจริญพรชัยชุมพล, บริษัท กิจเจริญชัยรุ่งเรือง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิจประเสริฐ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟสมบูรณ์การค้า, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีนิวัตตราพาณิชย์, บจก.โรงสีเทพมงคล, บจก.มหาทรัพย์ ฟีด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟศรีกรุงลาดกระบัง, บจก.เจียแม็ง, บริษัท อุดมสุขไรซ์ จำกัด, บจก. อีสเทิร์นไรซ์, บริษัท โกลเด้นเกรนเอ็นเตอร์ไพรส์, บริษัท โรงสีข้าวหนองหานไทยง่วน, ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบูรณ์พืชผล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด มโนรมย์ธัญญกิจ, บจก.โรงสีข้าวเจริญผล, บจ.โรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์ (2007), บจก.กรุงเทพพืชผล, บจก. เอเชียโกลเด้นไรซ์, บจก.ข้าว ซี.พี., บจก.โคสทอล เทรดติ้ง, บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด, บริษัท นครหลวงค้าข้าว, บจก. พงษ์ลาภ หจก.โรงสีไฟทรัพย์เจริญ, บริษัท ยังชีเยะ จำกัด

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

พาณิชย์ตั้งเป้าระบายข้าว 1 ล้านตัน ภายในมี.ค.

นายบรรยง พงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในตรวจคลังกลาง บริษัท นำชัยข้าวไทย จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นคลังกลางเก็บข้าวโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าว ก่อนเปิดประมูลขายข้าวผ่านเอฟเทด ซึ่งพบว่า เป็นข้าวใหม่ คุณภาพดี ความชื้นอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15

นายบรรยง กล่าวว่า การตรวจสอบข้าวของผู้ส่งออกครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสต็อกข้าวของภาครัฐ และเอกชนมีอยู่จริง ไม่ได้เป็นสต็อกลมตามที่เป่าข้าว ซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้ส่งออกจะต้องมีสต็อกข้าวตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 500 ตัน และหากไม่แจ้งสต็อกข้าวมาภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีความผิดตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

โดยหลังจากมีการแจ้งสต็อกข้าวแล้ว กรมการค้าภายใน จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบคุณภาพข้าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ หรือ ผู้ซื้อข้าว คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ ในการรายงานสต็อกข้าวที่ชัดเจนให้กับรัฐบาล

ส่วนการหาเงินมาชำระคืนให้กับชาวนา กระทรวงพาณิชย์ เร่งระบายข้าวต่อเนื่อง โดยในเดือนมีนาคมนี้ ตั้งเป้าระบายข้าวให้ได้ 1 ล้านตัน โดยเป็นการระบายเปิดประมูลแบบทั่วไป 2 ครั้ง และผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือ เอฟเทดอีก 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 10 มีนาคมนี้ เปิดประมูลแบบทั่วไป จำนวน 5 แสนตัน และในวันที่ 12 มีนาคมนี้ จำนวน 244,454 ตัน จาก 8 จังหวัด 12 คลัง คือ สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท กำแพงเพชร สระแก้ว ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี แบ่งเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 106,479 ตัน และข้าวหอมมะลิ จำนวน 80,375 ตัน และผ่านการเปิดประมูลแบบทั่วไป ในวันที่ 26 มีนาคมนี้ จำนวน 247,000 ตัน

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเริ่มเปิดประมูลข้าวในภูมิภาคภายในเดือนมีนาคมนี้ในจังหวัดเชียงราย พิจิตร และนครสวรรค์ ตั้งเป้าระบายข้าวให้ได้ 2 แสนตัน เดือนละ 2 ครั้ง

นายบรรยง กล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือให้ผู้ส่งออกข้าว เร่งรายงานสต็อกข้าวมายังกรมการค้าภายใน ภายในวันที่ 10 มีนาคมนี้ หลังสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 รอบแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พร้อมกำชับให้กรมการค้าภายใน รวบรวมข้อเท็จจริงกรณีที่มีกลุ่มหวังผลประโยชน์ เช่น อดีตผู้ส่งออก กลุ่มโรงสี อดีต ส.ส. พยายามออกมาให้ข้อมูลเท็จเรื่องข้าวในสต็อกรัฐบาลเสื่อมคุณภาพ เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับกลุ่มดังกล่าวที่หวังปั่นราคาข้าวให้ตกต่ำ โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

[ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

อนุ กก.ระบายข้าวไฟเขียวให้ คต.จัดประมูลข้าวในภูมิภาค

ภายหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว และการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจำนำข้าว นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว มีมติมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการระบายข้าวในพื้นที่ภูมิภาค โดยสามารถดำเนินการได้ทันที ไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มประมูลได้ประมาณกลางเดือนนี้ หลังจากมีการประมูลทั่วไปในกรุงเทพฯ ในวันที่ 10 มีนาคมนี้แล้ว โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และโรงสี ยื่นประมูลซื้อข้าวในสตอกของรัฐครั้งนี้ได้ เดือนละ 2 ครั้ง

สำหรับการกำหนดราคากลางนั้นจะใช้หลักเกณฑ์ของกรมการค้าต่างประเทศ ที่ใช้ราคากลางเดียวกันทั่วประเทศ โดยจะลดต่ำกว่านี้แน่นอน ซึ่งในครั้งนี้มีจังหวัดนำร่องในการเปิดประมูล อาทิ เชียงราย นครสวรรค์ และพิจิตร

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถคาดการณ์ตัวเลขการระบายข้าวในครั้งนี้ได้ เนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่วนชาวนาในพื้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินจากการระบายข้าวครั้งนี้ก่อนหรือไม่ ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวจะต้องเป็นไปตามลำดับการขึ้นทะเบียนใบประทวน

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว ยังมีมติให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ขายข้าวให้กับบุคคลที่สนใจและต้องการช่วยเหลือชาวนา อาทิ นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน และมูลนิธิต่างๆ ได้โดยตรง และมีมติให้ระบายข้าวเสื่อมสภาพที่เปียกน้ำและลัม จำนวน 7,000 ตัน จากข้าวสตอกกว่า 13 ล้านตัน ขณะที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจำนำข้าว ภายใน 2-3 สัปดาห์ เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบสตอกข้าวทั่วประเทศ ว่ามีข้าวเสื่อมคุณภาพทั้งปริมาณและคุณภาพจำนวนเท่าไร

นอกจากนี้ นายนิวัฒน์ธำรง ยังระบุว่า กระทรวงพาณิชย์สามารถระบายข้าวได้เฉลี่ยเดือนละ 8,000-10,000 ล้านบาท จากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - มกราคม 2557 คืนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปแล้ว 35,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงมั่นใจว่าจะสามารถคืนงบกลางให้กับกระทรวงการคลังได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ตามกำหนดอย่างแน่นอน

ส่วนการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) นายนิวัฒน์ธำรง ระบุว่า ในวันที่ 19 มีนาคมนี้ จะมีการเปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างให้เอกชนเข้ามาปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อส่งมอบให้ COFCO รัฐวิสาหกิจของจีน ก่อนทยอยส่งมอบเดือนละ 100,000 ตัน เป็นระยะเวลา 10 เดือน โดยยืนยันว่า การประมูลข้าวที่ถี่และหลายช่องทางมากขึ้นจะไม่ทำให้ราคาข้าวตก โดยจะรักษาระดับราคาอย่างเหมาะสม ซึ่งขณะนี้ มี 2-3 ประเทศที่แสดงความสนใจซื้อข้าวแบบจีทูจีกับไทย

ที่มา สำนักข่าวไทย

ก.พาณิชย์ขอความร่วมมือผู้ส่งออกแจ้งสต็อกข้าว 10 มี.ค.

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้ผู้ส่งออกข้าวเร่งรายงานสตอกข้าวมายังกรมการค้าภายใน ภายในวันที่ 10 มีนาคมนี้ หลังสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าว ฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 รอบแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสตอกข้าวของภาครัฐและเอกชนมีอยู่จริง ไม่ได้เป็นสตอกลมตามที่เป็นข่าว

ทั้งนี้ ตามกฎหมายแล้วผู้ส่งออกจะต้องมีสตอกข้าวตลอดเวลาไม่ต่ำกว่า 500 ตัน และหากไม่แจ้งสตอกข้าวมาภายในระยะเวลาที่กำหนดจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหลังจากมีการแจ้งสตอกข้าวแล้ว กรมการค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบคุณภาพข้าว เพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อข้าว คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1-2 เดือน ในการรายงานสต็อกข้าวที่ชัดเจนให้กับรัฐบาล

“ได้สั่งให้กรมการค้าภายในรวบรวมข้อเท็จจริงกรณีที่มีกลุ่มหวังผลประโยชน์ เช่น อดีตรัฐมนตรี กลุ่มโรงสี อดีต ส.ส. พยายามออกมาให้ข้อมูลเท็จเรื่องข้าวในสต็อกรัฐบาลเสื่อมคุณภาพ เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับกลุ่มดังกล่าวที่หวังปั่นราคาข้าวให้ตกต่ำ โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายยรรยงกล่าว

นายยรรยงกล่าวด้วยว่า กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าระบายข้าวเพื่อหาเงินมาชำระคืนให้กับชาวนา โดยในเดือนมีนาคมนี้ ตั้งเป้าระบายข้าวให้ได้ 1 ล้านตัน ผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือเอฟเพท ในวันที่ 12 มีนาคมนี้ 244,454 ตัน จาก 8 จังหวัด 12 คลัง คือ สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท กำแพงเพชร สระแก้ว ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี แบ่งเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 106,479 ตัน และข้าวหอมมะลิจำนวน 80,375 ตัน และการระบายข้าวผ่านการเปิดประมูลแบบทั่วไปในวันที่ 26 มีนาคมนี้ จำนวน 247,000 ตัน นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเริ่มเปิดประมูลข้าวในภูมิภาคภายในเดือนมีนาคมนี้ใน จ.เชียงราย พิจิตร และนครสวรรค์ ตั้งเป้าระบายข้าวให้ได้ 200,000 ตัน เดือนละ 2 ครั้ง

วันนี้กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคลังกลาง บริษัทนาชัยข้าวไทย จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นคลังกลางเก็บข้าวโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าว ก่อนเปิดประมูลขายข้าวผ่านเอฟเพท ซึ่งพบว่าเป็นข้าวใหม่ คุณภาพดี ความชื้นอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15

ที่มา สำนักข่าวไทย

"โลเซสต็อก" ทูบข้าวราคาดี เอกชนนายจ้างหวั่นซื้อของถูก

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานภาวะตลาดข้าวภายหลังรัฐบาลประกาศระบายข้าวเดือนละ 1 ล้านตัน เพื่อนำเงินมาจ่ายหนี้จำนำข้าวให้กับชาวนาให้ได้เดือนละ 8,000 ล้านบาทว่า ได้ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาทันที กล่าวคือ ราคาข้าวขาว 5% ได้ปรับลดลงตันละ 1,000 บาท เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าปริมาณซัพพลายข้าวจะเพิ่มขึ้น จากการระบายสต็อกของรัฐบาล และยังมีผลผลิตข้าวนาปี 2557 ที่กำลังจะออกสู่ตลาดอีกประมาณ 8.5 ล้านตันข้าวเปลือก อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศได้พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดด้วยการลงนามสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G to G ให้กับบริษัทคอฟโก (COFCO) ของรัฐบาลจีนในปริมาณ 1 ล้านตัน ระยะเวลาส่งมอบ 12 เดือนนับจากเดือนมีนาคม 2557 โดยเตรียมจะเปิดประมูลให้ผู้ส่งออกเข้ามาปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อส่งมอบเงินต่อไป

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวกล่าวว่า ผลจากการระบายข้าวล้นใหญ่ จะส่งผลดีต่อตลาดในแง่ที่ว่ามีการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลออกไปนอกประเทศ แต่ยังคงความชัดเจนในเรื่องของราคาและชนิดข้าวที่ขาย แม้รัฐบาลจะให้เหตุผลว่าเป็นการขายข้าวขาวและปลายข้าว ซึ่งเป็นข้าวคนละชนิดกับที่ผู้ส่งออกขาย และจะไม่กระทบต่อยอดการสั่งซื้อปกติระหว่างเอกชน-เอกชนตามโควตาข้าวของ COFCO ก็ตาม แต่ผู้ส่งออกเชื่อว่า รัฐบาลน่าจะขายข้าวในราคา FOB ต่ำกว่าตันละ 400 เหรียญสหรัฐแน่นอน เพราะผู้ส่งออกที่ยื่นซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลไปก่อนหน้านี้ในราคาตันละประมาณ 9,600 บาท ก็ตั้งราคาขายส่งออกอยู่ระหว่าง 370-380 เหรียญสหรัฐเท่านั้น "จึงเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะขายข้าวให้เงินในราคามากกว่านี้" แหล่งข่าวกล่าว

ล่าสุดมีรายงานจากเว็บไซต์องค์กรด้านเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า ราคาส่งออกข้าว FOB ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 ของประเทศไทย ได้ลดลงต่ำสุดเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกข้าวอื่นทั่วโลก อาทิ ข้าวขาว 25% ไทยขายตันละ 380 เหรียญสหรัฐ หรือลดลง 34.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขายราคา 582 เหรียญสหรัฐ เทียบกับราคาข้าวอินเดียตันละ 375 เหรียญสหรัฐ หรือลดลง 8.2% จากปีก่อนที่ขายตันละ 409%

ราคาข้าวปากีสถานตันละ 356 เหรียญสหรัฐ หรือลดลง 4.1% จากปีก่อนที่ราคา 371 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ราคาข้าวเวียดนามตันละ 374 เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 0.4% จากปีก่อนที่ขายตันละ 371 เหรียญสหรัฐ

ส่วนข้าว 5% ของไทยราคาตันละ 455 เหรียญสหรัฐ หรือลดลง 23.8% จากปีก่อนที่ขายตันละ 597 เหรียญสหรัฐ ราคาข้าวเวียดนามตันละ 394 เหรียญสหรัฐ หรือลดลง 2.4% จากปีก่อนที่ขายตันละ 404 เหรียญสหรัฐ และราคาข้าวอูรุกวัยตันละ 600 เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 1.8% จากปีก่อนที่ขายตันละ 590 เหรียญสหรัฐ

ชนิดข้าวหนึ่ง 100% ของไทยขายตันละ 463 เหรียญสหรัฐ หรือลดลง 23.3% จากปีก่อนที่ขายตันละ 603 เหรียญสหรัฐ, ปลายข้าวขาวเอวันเลิศของไทยขายตันละ 310 เหรียญสหรัฐ หรือลดลง 44.6% จากปีก่อนที่ขายตันละ 560 เหรียญสหรัฐ และข้าวขาว 100% ชั้น 2 ของไทยตันละ 461 เหรียญสหรัฐ หรือลดลง 24.9% จากปีก่อนที่ขายตันละ 614 เหรียญสหรัฐ

"ประเทศไทยมีโอกาสกลับมาทวงแชมป์ส่งออกข้าวในด้านปริมาณ มีความเป็นไปได้ว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน แต่ราคาจะตกต่ำลงเป็นประวัติการณ์ การที่ราคาข้าวไทยต่ำกว่า 400 เหรียญสหรัฐถือเป็นครั้งแรกในรอบ 6-7 ปี เหมือนอินเดียเมื่อ 2 ปีก่อนที่โลสด็อกข้าวราคาถูกออกมาในตลาดโลก แต่ปัญหาที่ผู้ส่งออกห่วงก็คือข้าวในสต็อกของรัฐบาลแท้จริงแล้วมีเท่าไรกันแน่ จะระบายจนหมดได้เมื่อไหร่ บางคนมองว่าต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปี ไม่นับรวมข้าวใหม่ในแต่ละปี และรัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรในการช่วยเหลือปาร์จ นี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ราคาข้าวสต็อกนี้ตกลงไปเหลือแค่ 5,000-6,000 บาทต่อเกวียน และข้าวแห้ง (ความชื้น 25%) ตันละ 7,500-8,200 บาทตามคุณภาพ" แหล่งข่าวกล่าว

ส่วนกรณีที่กระดานราคาข้าวขาวในประเทศในช่วง 1-2 เดือนนี้ลดลงน้อยมาก หรือเพียงตันละ 1,000 บาทนั้น "ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของตลาดข้าว" เนื่องจากผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ซื้อข้าวไปก่อนหน้านี้มีสต็อกมาก จึงพยายามตั้งราคาซื้อข้าวในตลาดเพื่อเบรกไม่ให้ตัวเองขาดทุน ยกตัวอย่าง ราคาข้าวเปลือก 5% ผู้ส่งออกซื้อจากรัฐบาลตันละ 9,600 บาท ก็ไปตั้งราคาซื้อในตลาดปกติตันละ 12,500-12,800 บาท จาก 1-2 เดือนก่อนที่ขายกันตันละ 13,000-13,500 บาท ถือว่าราคาผิดปกติไปเล็กน้อย นี่เป็นลักษณะของการไปตั้งราคาซื้อยันไว้ ป้องกันไม่ให้ข้าวที่ตัวเองสต็อกไว้มากราคาตกและขาดทุน โดยมีปริมาณข้าวที่ซื้อยันราคาไว้ในกระดานแคว้นละ 500-1,000 กระสอบเท่านั้น จากปกติที่จะซื้อกันในตลาดวันละหลายหมื่นกระสอบ ตลาดจึงไม่มีการซื้อขาย เพราะรอประมูลข้าวรัฐบาลหรือไปซื้อต่อมือจากรายใหญ่ที่ชนะประมูลที่ยอมขายให้เอากำไรตันละ 500 บาท

นางสุมาลี บุญพริก ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงการนำเงินยืมทดลองจ่ายจากงบกลางจำนวน 20,000 ล้านบาท มาจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนานั้น ต้องใช้เวลา ไม่สามารถจ่ายได้ภายในวันเดียว เพราะศกยภาพสาขา ธ.ก.ส. จ่ายเงินได้วันละ 3,000-4,000 ล้านบาททั่วประเทศ ส่วนการนำเงินมาคืนที่ต้องมาจากเงินระบายข้าวหรือเงินที่กระทรวงการคลังจัดหานั้นจะต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกที เพราะขณะนี้เจ้าหนี้เพิ่มเข้ามาคือ ต้องนำเงินจากการระบายข้าวมาคืนงบกลางจากกระทรวงการคลังด้วย (อ่านความຍອກຍ້ອນของงบกลาง 20,000 ล้านบาท น.6)

"สมมติว่าเงินระบายข้าวเข้ามา 100 บาท ก็คงจะต้องนำมาจัดสรรเพื่อคืนให้เจ้าหนี้แต่ละราย เช่น คืนให้งบกลางที่ยืมทดลองจ่ายบางส่วน เราต้องดูว่าจะจัดสรรให้แต่ละกองอย่างไร" นางสุมาลีกล่าว

แหล่งข่าวจาก ธ.ก.ส.กล่าวว่า การออกพันธบัตร ธ.ก.ส.โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันนั้น คาดว่า จะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการธนาคารยังไม่ได้มีมติให้ดำเนินการแต่อย่างใด เพราะต้องหารือกับกระทรวงการคลังให้ชัดเจนในข้อกฎหมายอีกครั้ง ส่วนการใช้งบกลาง 20,000 ล้านบาทนั้น คาดว่าจะเริ่มจ่ายให้กับชาวนาได้อีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

ขณะที่นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การอนุมัติใช้เงินงบกลาง 20,000 ล้านบาท เพื่อทดลองจ่ายให้กรมการค้าต่างประเทศนำไปใช้จ่ายหนี้เกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าว นั้น ยืนยันว่าไม่มีปัญหา

เพราะได้พิจารณาข้อกฎหมายอย่างถี่ถ้วน โดยสำนักงานประมาณที่เป็นผู้ถือเงินได้มีการอธิบายกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จนได้รับการอนุมัติให้จ่ายได้

ส่วนการจ่ายเงินทดลองราชการนี้ "ไม่ใช่เงินยืม" แต่เป็น "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ พ.ศ. 2547" รวมถึงเป็นระเบียบคนละตัวกับระเบียบที่ใช้กรณีจ่ายภัยพิบัติฉุกเฉินที่เป็นภัยธรรมชาติด้วย

ขณะที่นางสาวจุฬารัตน์สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ยืนยันว่า การออกพันธบัตร 5.ก.ส. โดยกระทรวงการคลังไม่คำประกัน สามารถดำเนินการได้ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยทาง 5.ก.ส.สามารถกู้เองแล้วแยกบัญชีได้ เพียงแต่วิธีนี้อาจต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควร ส่วนการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พี/เอ็น) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ก็ยังเป็นแนวทางที่ สบน. กำลังพิจารณาดำเนินการอยู่

ด้านนายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทย กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้ายังคงมีความเคลื่อนไหวต่อไป โดยจะเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินค่าโครงการรับจำนำให้กับชาวนาทั้งหมด 110,000 ล้านบาท ไม่ใช่แค่ 20,000 ล้านบาทที่ กกต. อนุมัติเงินทดลองจ่ายจากงบบกกลางตามที่รัฐบาลขอไป เพราะจะมีชาวนาบางส่วนที่นำข้าวเข้าโครงการเมื่อช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2556 เท่านั้นที่ได้เงิน แต่ชาวนานำข้าวเข้าโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงปัจจุบันจำนวนกว่า 800,000 ครัวเรือนยังไม่ได้รับเงิน พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก และเร่งให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็ว

ล่าสุด ในการประชุมคณะอนุกรรมการระบายนข้าว ซึ่งมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาเห็นชอบแนวทางการระบายนข้าวผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ (ทีโออาร์) และพิจารณาอนุมัติราคาในตอนท้าย คาดว่าจะเริ่มต้นระบายนได้สัปดาห์หน้า กำหนดเดือนละ 2 ครั้ง ตั้งเป้าหมายนำร่องใน 10 จังหวัด เช่น เชียงราย นครสวรรค์ และพิจิตร เป็นต้น หรืออาจรวมกลุ่มจังหวัดตามปริมาณข้าวในแต่ละจังหวัด ส่วนอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจำนำข้าวเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสต็อก หลังจากสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/2557 สิ้นสุดในวันที่ 28 ก.พ. 2557 แต่ยังมีโรงสีค้างส่งมอบข้าวสาร 35 ราย ใน 18 จังหวัด ส่วนปริมาณสต็อกที่ไม่มีภาระผูกพัน 16.7 ล้านตัน

ขณะที่รายงานจาก 5.ก.ส.แจ้งยอดเงินบริจาคและสมทบ "กองทุนช่วยเหลือชาวนา" หลังจากเปิดให้พนักงาน 5.ก.ส.ร่วมสมทบ ระหว่างวันที่ 3-7 มี.ค.ที่ผ่านมา มียอดรวมทั้งสิ้น 509,387,382.04 บาท แบ่งเป็นกองทุนที่ 1 (บริจาค) จำนวน 16,348,162.11 บาท กองทุนที่ 2 (สมทบ ไม่มีผลตอบแทน) จำนวน 382,947,102.33 บาท และกองทุนที่ 3 (สมทบ มีผลตอบแทน 0.63%) จำนวน 110,092,117.60 บาท

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

ชูเกียรติ'คาดส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่ 7.5-8 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผย กรณีล่าสุดเงินได้ลงนามซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี กับรัฐบาลไทยจำนวน 1 ล้านตันและจะส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการส่งออกข้าวไทยหลังจากที่ไม่ได้มีการซื้อขายข้าวกับไทยมานานกว่า 2 ปีเพราะราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศอื่นมากจากโครงการรับจำนำข้าวราคาสูงกว่าราคาตลาดประกอบกับขาดความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพข้าว

ดังนั้นการกลับมาซื้อข้าวไทยจากจีนจึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าวไทยและน่าจะช่วยให้ประเทศอื่นทยอยมาซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นคาดว่าในปีนี้น่าจะส่งออกข้าวได้รวม 7.5-8 ล้านตัน

นอกจากนี้การที่รัฐบาลขายข้าวให้กับจีนไม่ได้แย่งตลาดกับเอกชนเพราะรัฐขายข้าวขาวส่วนเอกชนขายข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวให้กับจีน

ส่วนเรื่องราคาขายข้าวจีทูจีให้กับจีนในครั้งนี้คาดว่ารัฐบาลไทยจะขายต่ำกว่าราคาตลาดคาดว่าราคาขายจะอยู่ที่ประมาณ 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วงนี้หลาย ๆ ประเทศยังชะลอการตัดสินใจซื้อข้าวจากไทย เนื่องจากรู้ว่ารัฐบาล

มีแรงกดดันเรื่องการระบายข้าวที่ต้องระบายให้ได้เดือนละ 1 ล้านตันเพื่อนำเงินมาใช้คืนงบกลางที่เบิกจ่ายมา 2 หมื่นล้านบาทภายในวันที่ 31 พฤษภาคม นี้จึงทำให้เป็นแรงกดดันราคาข้าวไทยปรับขึ้นล้าบากเพราะคู่ค้ากังวลว่าหากซื้อช่วงนี้จะราคาแพงและเชื่อว่ารัฐบาลต้องระบายข้าวออกมาจำนวนมาก

ดังนั้นราคาน่าจะปรับลดลงได้อีกเช่นเดียวกับการเปิดประมูลทั่วไปซึ่งจะเปิดให้ยื่นซองในวันที่ 10 มีนาคมนี้ คาดว่าน่าจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจน้อยลงเพราะกังวลเรื่องราคาและคุณภาพ

อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศถึงกรณีที่มีข่าวระบุว่าตามที่คิดได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกับคอฟโกของจีนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ในปริมาณรวม 1 ล้านตันนั้นเป็นการไปแย่งโควตาที่ภาคเอกชนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ทำไว้กับคอฟโกในปริมาณรวม 1 ล้านตันภายในระยะเวลา 5 ปีซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวของภาคเอกชนบางส่วนที่อาจต้องเสียภาษีนำเข้าข้าวนอกโควตาของจีนสูงกว่า 60% นั้นเรื่องนี้กรมฯขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเนื่องจากประเทศจีนนับเป็นตลาดข้าวที่สำคัญของไทยซึ่งไทยและประเทศผู้ส่งออกข้าวอื่นๆต่างพยายามเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไปยังจีนให้มากที่สุดซึ่งปัจจุบันจีนเป็นตลาดข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ผ่านมาในแต่ละปีภาคเอกชนไทยจะส่งออกข้าวไปจีนโดยเฉลี่ยประมาณปี 2-3 แสนตันโดยส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิซึ่งก็สอดคล้องกับที่ภาคเอกชนไทยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับคอฟโกในช่วงเดือนตุลาคม 2556 ปริมาณรวม 1 ล้านตันและส่งมอบภายในระยะเวลา 5 ปีเฉลี่ยปีละ 2 แสนตันการที่รัฐบาลไทยได้ไปลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวในครั้งนี้จึงไม่กระทบต่อโควตาที่ภาคเอกชนไทยจะส่งออกไปยังประเทศจีนเนื่องจากข้าวที่จะส่งมอบภายใต้สัญญาฯ

ดังกล่าวจะเน้นเป็นข้าวขาวและปลายข้าวเป็นส่วนใหญ่และที่สำคัญการส่งมอบข้าวให้จีนตามสัญญาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดจีนที่มีการนำเข้าข้าวขาวจากเวียดนามและปากีสถานในปริมาณมากซึ่งการทำสัญญากับคอฟโก ในครั้งนี้จึงเป็นการกลับเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเต็มตัวของไทยและจะเป็นการสร้างค่านิยมบริโภคข้าวไทยให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของข้าวไทยในตลาดจีน

ทั้งนี้ กรมฯพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคเอกชน/ผู้ส่งออกไทยที่จะดำเนินการปรับปรุงและส่งข้าวให้ไทยเป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพที่ฝ่ายจีนต้องการโดยจะมีการออกประกาศเชิญชวนฯภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดว่าทางฝ่ายภาคเอกชนก็น่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่อยู่แล้ว

นอกจากนี้กรมฯยังจะมีการระบายข้าวโดยวิธีออกประกาศเชิญชวนเป็นการทั่วไปให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาลในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ประมาณ 5 แสนตันซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมากโดยจะทำให้การระบายข้าวของรัฐบาลดำเนินไปได้ด้วยดีและเป็นไปตามแผนการระบายข้าวที่กำหนดไว้

[ที่มา ฐานเศรษฐกิจ](#)

ยื่นขายข้าวจีทูจีให้จีนไม่แย่งโควตาเอกชน

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ส่งออกเป็นห่วงว่าการขายข้าวในลักษณะจีทูจีให้ประเทศจีน 1 ล้านตันจะเป็นการแย่งโควตาที่ภาคเอกชนที่มีการลงนามมาก่อนหน้านี้ว่า การขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับคอฟโกปริมาณ 1 ล้านตัน ไม่ได้เป็นการแย่งโควตาข้าวของภาคเอกชนที่เคยเซ็นสัญญาขายข้าวให้จีน 1 ล้านตันภายใน 5 ปี เพราะเป็นคนละส่วนกันโดยข้าวที่เอกชนส่งออกส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิแต่ของรัฐเป็นข้าวขาวและปลายข้าวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่กระทบกับโควตาของเอกชนแน่นอนแต่จะช่วยในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในจีนมากกว่า เพราะที่ผ่านมาจีนได้นำเข้าข้าวจากเวียดนามและปากีสถานในปริมาณมาก

“การทำสัญญาขายข้าวจีทูจีให้จีนในครั้งนี้ จึงเป็นการกลับเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเต็มตัวของข้าวไทยและจะเป็นการเพิ่มความนิยมในการบริโภคข้าวไทยให้มากขึ้น โดยกรมฯจะร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อส่งออกไปจีนต่อไปซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดในสัปดาห์หน้า”

ก่อนหน้านี้ นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเป็นห่วงว่าปริมาณการค้าข้าวกับจีนที่ได้ทำการตกลงซื้อขายข้าวจากรัฐบาลไทยแล้ว 1 ล้านตัน จะเป็นโควตาก่อนเดี๋ยวกับที่คอปโก้เคยทำกับสมาคมฯ หรือไม่ โดยเอกชนไทยจะได้โควตาพิเศษปีละ 2 แสนตัน นาน 5 ปี เพื่อส่งออกข้าวไทยจีนภายใต้อัตราภาษี 0% เบื้องต้นสมาคมได้ทำหนังสือสอบถามความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อประกาศมอบโควตาให้เอกชนไทยและสอบถามข้อสงสัยดังกล่าวไปยังสถานทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วหากเป็นการใช้โควตาในก่อนเดี๋ยวก็นก็จะทำให้การส่งออกข้าวจากเอกชนนอกโควตาต้องเสียภาษีในอัตราสูงกว่า 60% ตามที่จีนได้ตกลงไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO)

ที่มา เดลินิวส์

พาณิชย์ดัน AFET เป็นประตูระบายข้าว

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านบริหารในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) มอบนโยบายแก่สำนักงาน ก.ส.ล. หลักๆ 4 ประการ ได้แก่ การเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ ยกกระตือรือร้นการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล สนับสนุนการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคเกษตร

นางศรีรัตน์ กล่าวว่า อยากเน้นการสนับสนุนการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลผ่าน AFET เพราะเป็นวิธีที่โปร่งใส เป็นธรรม ทำให้เกิดราคาข้าวล่วงหน้าของไทยสะท้อนไปทั่วโลก ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำงานในเชิงรุก ทั้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประมูล ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และประโยชน์ของการประมูลและการซื้อขายล่วงหน้าใน AFET แก่ผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขันกันมากขึ้น นอกจากนี้ ควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคเกษตร เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในการวางแผนการผลิตและการค้าข้าวของตัวเองอีกด้วย

"ส่วนการเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศต้องกำหนดแผนงานรองรับการเปิด AEC โดยตลาดที่ต้องเน้นคือจีน เพราะเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรหลายประเภท ทั้ง ยางพารา ข้าว และมันสำปะหลัง ขณะที่ การกำกับดูแลต้องปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล" นางศรีรัตน์ กล่าว

นางศรีรัตน์ กล่าวว่า พาณิชย์สนับสนุนแนวทางช่วยเหลือชาวนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วยการเปิดช่องทางรับบริจาคอีกทางหนึ่ง ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย์ ชื่อ กองทุนร่วมใจช่วยเหลือชาวนา (กระทรวงพาณิชย์) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 385-0-12503-3 รวมทั้งตั้งกล่องรับบริจาคที่สำนักงานกระทรวงพาณิชย์ทุกจังหวัด และสำนักงานต่างประเทศทั่วโลก ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้ และจะนำเงินที่ได้ไปสมทบผ่านกองทุนช่วยเหลือชาวนาของ ธ.ก.ส. ต่อไป

ที่มา โพสต์ทูเดย์

จีนลงนามซื้อข้าวจีทูจีจากไทย 1 ล้านตัน

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้เดินทางไปเจรจาซื้อขายข้าวจีทูจีและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับ COFCO Corporation หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ COFCO ครั้งนี้ และได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจี กับ COFCO ในปริมาณรวม 1 ล้านตัน ในเทอมของ FOB Container แบ่งเป็นชนิดข้าวหลายชนิด โดยมีกำหนดส่งมอบเป็นรายงวดและต้องส่งมอบให้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งล็อตแรก

จะเริ่มส่งมอบข้าว ประมาณ 400,000 ตัน ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนกรกฎาคม 2557 โดยภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2557 คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ประมาณ 100,000 ตัน

นายสุรศักดิ์ เปิดเผยว่า การลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวครั้งนี้ นับเป็นสัญญาฉบับแรกที่หน่วยงานของรัฐบาลจีนแสดงความสนใจที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อข้าวจากประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยจะมีส่วนช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและขยายตลาดข้าวไทยในตลาดโลกอีกด้วย และหลังจากนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเร่งออกประกาศเชิญชวน เพื่อให้ผู้ประกอบการเสนอราคาปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเพื่อส่งมอบข้าวสารให้แก่ COFCO โดยเร็ว เพื่อให้การส่งมอบข้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจาหรือ และคาดว่าเร็ว ๆ นี้ ไทยน่าจะประสบความสำเร็จในการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกับอีกหลายประเทศ

นอกจากนี้ กรมฯ จะมีการระบายข้าวโดยวิธีออกประกาศเชิญชวนเป็นการทั่วไปให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสต็อกของรัฐบาลวันที่ 10 มีนาคม 2557 ประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมาก ทำให้การระบายข้าวของรัฐบาลดำเนินไปได้ด้วยดี เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการระบายข้าวของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้อย่างแน่นอน

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

เอเฟต เร่งขายข้าว 1 ล้านตัน นำเงิน 2 หมื่นล. โปะหนี้ชาวนา

นายศักดิ์ดา ทองปลาด รองผู้จัดการและผู้อำนวยการแทนผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในการประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ได้เปิดประมูลขายข้าวรวม 5 ครั้ง นับจากปี 2556-ปัจจุบันมีปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด 805,699 ตัน อนุมัติขายไปแล้ว 186,403 ตัน โดยทยอยส่งมอบข้าวตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2557 ปริมาณ 131,005 ตัน ส่วนมูลค่าข้าวที่รัฐบาลได้รับ 704 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้จะมีการทยอยส่งมอบต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2557

"แผนการประมูลข้าวของเอเฟตจะมีการระบายเดือนละ 2 ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะประมูลในวันที่ 12 มีนาคมนี้ ปริมาณ 2 แสนตัน และทยอยเปิดไปต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายนเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ กชช. อนุมัติกรอบไว้ 5 แสน-1 ล้านตัน ซึ่งหลังจากนี้หากมีการพิจารณาอนุมัติเพิ่มก็สามารถจะเปิดระบายต่อเนื่องได้ สำหรับการคืนเงินในส่วนนี้เบื้องต้นประเมินว่าทุก 1 แสนตัน น่าจะได้เงิน 1,500-2,000 ล้านบาท ถ้าขายได้ 1 ล้านตัน จะได้เงิน 15,000-20,000 ล้านบาท ทยอยรับมอบงวดสุดท้ายถึงก.ย. 57 ทั้งนี้ การประมูลข้าวรัฐบาลได้ช่วยสนับสนุนให้ปริมาณการซื้อขายในเอเฟตมียอดสัญญาเพิ่มขึ้นจากวันละ 300 สัญญา เป็นวันละ 600 สัญญา"

สำหรับราคาประมูลหลังหักส่วนต่าง ข้าวขาว 5% คาดว่ารัฐบาลขายได้ กก.ละ 10.90-11.95 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิ 100% เท่ากับขายได้ กก.ละ 28.15-29.45 บาท

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า อนุมัติขายข้าวสต็อกรัฐบาลจำนวน 1.1 แสนตัน คิดเป็นเงิน 1,300-1,400 ล้านบาท จากที่เปิดประมูลทั้งหมด 2.3 แสนตัน ให้กับเอกชน 16 ราย โดยจะมีการประมูลครั้งต่อไปในวันที่ 12 มีนาคมนี้ อีก ปริมาณ 2 แสนตัน

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจ](#)

รายใหญ่ฮุบข้าว 'เอเฟต' ตามโม

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกับ ถึงผลประมูลข้าวผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือเอเฟต ครั้งที่ 2/2557 (หรือครั้งที่ 5 ของการประมูลผ่านเอเฟต เมื่อ 13 ก.พ.) ปริมาณ 2.27 แสนตัน เป็นข้าวปีการผลิต 2556/57 ซึ่งมีเอกชนสนใจเข้าร่วมประมูล 14 รายนั้น ล่าสุดได้รายชื่อผู้ชนะการประมูลข้าวผ่านเอเฟตแล้ว 11 ราย ประกอบด้วย บริษัท พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไรซ์ จำกัด(บจก.) ปริมาณข้าวขาว 5% จำนวน 5.0021 หมื่นตัน ส่งมอบเดือนเมษายน ปริมาณ 1.2032 หมื่นตัน และส่งมอบเดือนมิถุนายนอีก 3.7988 หมื่น

ตัน บจก.ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว ปริมาณข้าวขาว 5% 1.4512 หมื่นตัน ส่งมอบเดือนพฤษภาคม บจก.พงษ์ลาภ ปริมาณข้าวขาว5% 1.1823 หมื่นตัน ส่งมอบเดือนเมษายน ปริมาณ 9.809 พันตัน และส่งมอบเดือนพฤษภาคมอีก 2.014 พันตัน บจก. เค.เอ็ม.ซี. อินเตอร์ไรซ์ (2002) ประมูลได้ทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิรวมกัน 7.667 พันตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 5% 3.274 พันตัน ข้าวหอมมะลิ 4,393 ตัน ส่งมอบเดือนเมษายน ข้าวขาว 5% ปริมาณ 2.014 พันตัน และเดือนมิถุนายน ปริมาณ 1.259 พันตัน และข้าวหอมมะลิ ส่งมอบเดือนเมษายน ปริมาณ1.272 พันตัน และเดือนมิถุนายน 3.120 พันตัน

บจก. เจียแม็ง ข้าวขาว 5% ปริมาณ 3.978 พันตัน ส่งมอบเดือนเมษายน บจก.แคปปิตัล ซีเรียลส์ ข้าวขาว 5% ปริมาณ 3.923 พันตัน ส่งมอบเดือนเมษายน บจก.โรสจีเจริญทรัพย์ ข้าวขาว5% ปริมาณ 3.908 พันตัน ส่งมอบเดือนเมษายนปริมาณ 2.018 พันตัน และเดือนมิถุนายน 1.889 พันตัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอรุณพัฒนา (หจก.) ข้าวขาว 5% ปริมาณ 3.376 พันตันส่งมอบเดือนเมษายน บริษัท อุดมสุขไรซ์ จำกัด ข้าวขาว 5% ปริมาณ 2.014 พันตัน ส่งมอบเดือนพฤษภาคม หจก.โรสจีเจริญชัยธุรกิจใหม่ ข้าวขาว5% ปริมาณ 1.999 พันตัน ส่งมอบเดือนพฤษภาคม และบจก. ข้าวเจริญกิจ ข้าวหอมมะลิ ปริมาณ 1.170 พันตัน ส่งมอบเดือนเมษายน รวมปริมาณข้าวที่ประมูลได้จำนวน 1.04407 แสนตัน มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท

ส่วนข้าวขาว 5% ส่งมอบเดือนเมษายน 2557 ปริมาณอีก 1.962 พันตัน ยังรอการพิจารณาผู้ชนะระหว่าง บจก พงษ์ลาภ กับ บจก.เจียแม็ง เนื่องจากทั้ง 2 บริษัท ได้เสนอจำนวนส่วนต่าง (Basis) เท่ากัน ขณะที่การประมูลระบายข้าวผ่านเอเพทครั้งที่ 6 (26 ก.พ.) ปริมาณรวมกว่า 2.3 แสนตันก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากเอกชนโดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคา 17 ราย โดยข้าวขาว 5% มีผู้เสนอซื้อในปริมาณกว่า 1.6 แสนตัน และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 มีผู้เสนอซื้อในปริมาณกว่า 2.3 หมื่นตัน คณะกรรมการอยู่ระหว่างต่อรองราคาตลาดทราบผลในเร็ววัน

ด้านแหล่งข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการประมูลระบายข้าวทั่วไป (12 ก.พ.)ปริมาณรวม 4.67623 แสนตัน แบ่งเป็น 3.67 แสนตัน เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ และ ข้าวขาว 5% 1.0 แสนตัน เพื่อการส่งออก มีเอกชนเสนอซื้อ รวมทั้งสิ้น 18 ราย กรมได้ต่อรองราคา และเสนอนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและร.พ.พาณิชย์ พิจารณานุมัติขายข้าวให้เอกชนแล้วรวม 11 ราย ปริมาณเกือบทั้งหมดที่เปิดประมูลยกเว้นปลายข้าวที่ไม่มีผู้สนใจเสนอซื้อเพราะ เป็นข้าวเก่า นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้ผู้ส่งออกที่เสนอผ่านวิธีแจ้งคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ปริมาณรวม 5 แสนตัน ทำให้การระบายข้าวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณรวม 6 แสนตัน มูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

สำหรับรายชื่อเอกชนที่ชนะการประมูลประกอบด้วยหจก.โรสจีไฟสมบูรณ์การค้า หจก.นำแสงค้าข้าว บจก. โกลเด็นแกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.ข้าว ซี.พี. บจก.โคสโตล เทรตดี้ง บจก.พงษ์ลาภ บจก.แสงใต้แกรนส์ บจก.ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว บจก.อุดมสุขไรซ์ บจก.กรุงเทพฯพืชผล และบจก.แคปปิตัลซีเรียลส์ (เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีชื่อ บจก.สยามอินดิโก้ ที่เข้าร่วมด้วยชนะการประมูลแต่อย่างใด ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตแต่แรกแล้วว่าเข้าร่วมเพื่อให้การประมูลโปร่งใสเท่านั้น)

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

พณ.เผยญี่ปุ่นเตรียมทยอยเลิกอุดหนุนสินค้าข้าวภายในปี 61พลิกโฉมท่าเกษตรเชิงรุก

นางปิยะนารถ วัฒนาศิริ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ ของญี่ปุ่น เตรียมเสนอยกเลิกการให้การอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อรัฐสภาในช่วงการเปิดสมัยประชุมในต้นปี 2557 โดยจะลดวงเงินอุดหนุนลง และยกเลิกให้หมดภายในปี 2561 เนื่องจากนโยบายใหม่ต้องการให้ปลูกข้าวเป็นลักษณะไร่นาขนาดใหญ่ ซึ่งจะเกิดการแข่งขันมากขึ้น ทำให้ขัดแย้งกับนโยบายเดิมที่ปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเท่าเทียมกัน จนทำให้ที่ผ่านมากเกษตรกรพึ่งพารัฐบาลเป็นหลัก และไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้น ทำให้ระบบเกษตรกรรมของญี่ปุ่นลดการพึ่งพาตนเอง

“ภายใต้แผนการดำเนินงานครั้งนี้ รัฐบาลจะลดวงเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่ลดการปลูกข้าวลง โดยในปีงบประมาณ 2557 (1 เม.ย.) จะลดวงเงินอุดหนุนลงจาก 15,000 เยน ต่อ 1,000 ตารางเมตร เหลือ 7,500 เยน และภายในปี 2561 จะไม่มีการให้เงินอุดหนุนอีกต่อไป” นางนันทวัลย์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะสนับสนุนให้หันมาปลูกข้าวเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์แทน เนื่องจากญี่ปุ่นนำเข้าข้าวโพดมาทำเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์ปีละ 10 ล้านตัน และจากภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกผันผวน ประกอบกับผลผลิตสินค้าเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอนาคต

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีผู้ปลูกข้าวจำนวน 980,000 ราย ที่จำกัดการปลูกข้าวตามนโยบายของรัฐบาล หรือคิดเป็น 26% โดยตั้งแต่ปี 2514 รัฐบาลได้ใช้เงินอุดหนุนโครงการข้าวไปแล้วถึง 8 ล้านล้านเยน ดังนั้น การปลูกข้าวเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะไม่กระทบต่อรายได้ของเกษตรกร อีกทั้ง การที่ญี่ปุ่นได้เข้าร่วมเจรจาเปิดตลาดภายใต้กรอบ TPP (TransPacific Strategic Economic Partnership Agreement) นั้น ประเทศสมาชิกจะต้องลดภาษีนำเข้าลง โดยเฉพาะข้าวเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวที่สุด ซึ่งภาษีนำเข้าสูงถึง 778% และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรเพื่อรองรับการแข่งขันด้านราคาจากสินค้านำเข้าให้ได้ รวมทั้งอาจจะมีมาตรการที่ให้สวัสดิการแทนโดยหวังว่าจะจูงใจให้มีความรู้ใหม่เข้ามาในระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิรูปครั้งนี้ ถือเป็นการวัดความสำเร็จของรัฐบาลที่จะต้องทำงานให้เห็นผลอีก 3 ปีข้างหน้า

นายสุภัท สงวนดีกุล สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา กล่าวว่า ญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายการส่งออกสินค้าเกษตร ประมงและป่าไม้ให้ได้ 1 ล้านเยน (3 แสนล้านบาท) ภายในปี 2020 หรือเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวจากปัจจุบัน โดยมุ่งลงทุนด้านการเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงรุกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่นความสำเร็จของเกษตรกรจากจังหวัดไซตามา ลงทุนปลูกข้าวญี่ปุ่นในพื้นที่ที่ไม่เคยปลูกข้าวได้ในเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ บนพื้นที่กว่า 300 เฮกเตอร์ และมีแผนจะปลูกข้าวจากปอนนิกาเพื่อส่งออกไปยังเชียงใหม่และไต้หวัน รวมถึงสนับสนุนให้สินค้าเกษตรกรรมอื่นส่งออกไปยังตลาดโลกได้มากขึ้น โดยอาศัยกระแสความนิยมอาหารญี่ปุ่นอันดับ 1 ในตลาดโลกเป็นแรงผลักดัน ซึ่งอาหารไทยอยู่ได้รับความนิยมในอันดับ 3 รองจากอิตาลี ตามผลสำรวจของเจโทร

“การใช้กระแสความนิยมอาหารญี่ปุ่นเป็นแรงผลักดันสร้างความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่นในตลาดโลกเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะความสำเร็จในการทำให้อาหารญี่ปุ่นแบบพื้นเมือง (Washoku) เป็นมรดกโลกได้ ประเทศไทยควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการยื่นเสนอให้อาหารไทยเป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับอาหารญี่ปุ่น เพื่อสร้างความนิยมอาหารไทยให้เพิ่มขึ้นอีก” นายสุภัท กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าในวันที่ 1 เมษายนนี้ ญี่ปุ่นจะเผชิญกับจุดทดสอบในเรื่องการปรับขึ้นของภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 5% เป็น 8% อาจทำให้เศรษฐกิจที่กำลังกระเตื้องขึ้นอาจจะต้องเจอกับภาวะเงินฝืดหรือ มีผลกระทบต่อตลาดสินค้า โดยกระทรวงฯ คาดการณ์ว่า การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นปีนี้ตั้งเป้าขยายตัว 2 % หรือ มีมูลค่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ยางพาราและไม้แปรรูป ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มการส่งออกสดใสได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เป็นต้น

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

‘สมพร’ นะจับตาอีก 4 เดือน ราคาข้าวไทยในตลาดโลกตกแน่!

จากกรณีนายบรรยง พงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รมช.พณ.) ออกมาเตือนผู้ส่งออกข้าวและนักวิชาการที่ให้ข่าวในช่วงระหว่างรัฐบาลประมุขข้าวในสต็อกว่า ราคาข้าวเปลือกอาจลดลง ซึ่งมองว่าเป็นพฤติกรรมเก็งกำไรราคาข้าว

สำนักข่าวอิสรา (www.isranews.org) สัมภาษณ์รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ต่อสถานการณ์ราคาข้าวไทยในปัจจุบัน โดยระบุว่าราคาข้าวเปลือกของตลาดในประเทศลดลงมาเหลือเพียง 7,000-8,000 บาท/ตัน เมื่อเทียบเป็นข้าว 15% แต่หากเป็นข้าวต่ำกว่า 15% เชื่อว่าราคาจะลดลงเหลือเพียง 6,000 บาท/ตัน

ส่วนราคาข้าวไทยในตลาดส่งออกนั้น รศ.สมพร กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลระบายข้าวออกมาเยอะพอสมควร ทำให้กดดันราคาข้าวในตลาดโลกและของประเทศอื่น ๆ ให้ลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า สถานการณ์ข้าวตอนนี้ยังไม่ชัดเจน เพราะปริมาณข้าวที่ต้องการระบายนั้นยังไม่ไหลเข้าสู่ตลาดต่างประเทศทันที แต่ในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า ราคาข้าวไทยในตลาดต่างประเทศจะต้องลดลงแน่นอน เพราะข้าวนาปรังที่เก็บเกี่ยวใหม่ไหลเข้าสู่ตลาดข้าวเอกชนแล้ว

“เมื่อข้าวไหลเข้าตลาดเอกชนจะมีราคาประมาณ 7,000-8,000 บาท/ตัน หรือประมาณ 420 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และหากข้าวที่ระบายออกมาเป็นข้าวเก่าก็จะถูกกดราคาให้ต่ำลงอีก ซึ่งผมคิดว่า น่าจะอยู่ที่ 400 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน แต่สำหรับข้าว 25% ก็จะมีราคาลดลงกว่านี้อีก”

นักวิชาการอาวุโส ยังกล่าวถึงกรณีนายบรรยงจ้องเอาผิดผู้ส่งออกข้าวกับนักวิชาการที่ให้ข้าวราคาข้าวอาจลดลงว่า นายบรรยงคิดเพียงข้าวหอมมะลิต่างเดียว ซึ่งเมื่อขายจริงต้องมีทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวชนิดอื่น แต่เมื่อรายงานกลับระบุจำนวนการระบายข้าวแล้วจึงเฉลี่ยออกมาเป็นข้าวหอมมะลิราคา 20,000 บาท/ตัน ซึ่งจริง ๆ แล้วข้าวหอมมะลิมีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำ ดังนั้นเมื่อนำมาเฉลี่ยกับข้าว 5% จึงไม่สะท้อนราคา

“ตลาดข้าวส่งออกจริง ๆ เป็นตลาด 'ลวง' ซึ่งรัฐได้ทำให้กลไกตลาดเสียหาย จึงไม่มีราคาที่สะท้อนตลาดจริง ๆ เพราะราคาที่แสดงในเว็บไซต์นั้นเป็นรายงานไม่จริง”

ทั้งนี้ รศ.สมพร กล่าวด้วยว่า สำหรับความกังวลรัฐบาลจะระบายข้าวเพื่อหาเงินมาใช้คืนงบกลาง 20,000 ล้านบาท ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 หรือไม่นั้น ซึ่งหากหาเงินมาใช้คืนได้ถือเป็นความโชคดีของรัฐบาล แต่ผมคิดว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการระบายข้าวจนเกือบทำให้ตลาดอึมครึมแล้ว

ฉะนั้นหากจะให้ได้ตามเป้าหมายรัฐบาลต้องระบายข้าวประมาณ 1 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ยกเว้นต้องทำให้ราคาข้าวลดลงมาอีกจึงจะขายได้ แต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับโครงการก็จะขยายตัวและรุนแรงอีก

“ปัจจุบันรัฐบาลระบายข้าวสาร 5% ที่ราคา 11,000-12,000 บาท/ตัน เพราะฉะนั้นหากจะระบายข้าวให้ได้มากกว่านี้จะต้องลดราคาให้ต่ำกว่า 10,000 บาท/ตัน ซึ่งรัฐบาลซื้อข้าวเก็บไว้มีต้นทุนประมาณ 24,000 บาท/ตัน จึงขาดทุน 14,000 บาท/ตัน ขาดทุนมากกว่าราคาที่จะขายได้เป็นเท่าตัว ซึ่งไม่มีรัฐบาลประเทศใดทำกัน เพราะสร้างความเสียหายอย่างชัดเจน” นักวิชาการอาวุโส กล่าว

ขณะที่เว็บไซต์ <http://www.oryza.com/> รายงานโดยอ้าง องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ได้ประมาณการการค้าข้าวโลกปี 2557 อยู่ที่ 38.3 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 1 แสนตัน คิดเป็น 3% จาก 37.3 ล้านตัน เมื่อ 2556

ทั้งนี้ เอฟเอโอ ยังระบุถึงการส่งออกข้าวไทย โดยคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากนโยบายรับจำนำข้าว ที่ทำให้มีสต็อกรอขายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

สำหรับผู้ส่งออกข้าวอย่าง ปากีสถาน สหรัฐ และเวียดนาม ก็คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น ในปีนี้ ขณะที่อินเดียได้รับการคาดหมายจะขึ้นมาเป็นผู้นำการส่งออกข้าวในปีนี้อย่างเช่นกัน

ที่มา สถาบันอิสรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

มธ.เจ้คิดข้าวหอมมะลิพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต 2 เท่า

ทีมนักวิจัยข้าว ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ ภายหลังจากใช้เวลาการวิจัยมา 5 ปีเต็ม เพื่อปรับปรุงพันธุ์จากข้าวหอมดอกมะลิ 105 จนแก้ปัญหาความไวต่อแสงในการให้ดอก ซึ่งเป็นข้อจำกัดให้ข้าวหอมดอกมะลิ 105 เพาะปลูกได้เฉพาะนาปี เพราะออกดอกเพียงครั้งเดียวในเดือนพฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวในต้นเดือนธันวาคม ที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “ข้าวปลูก วันแม่เกี่ยววันพ่อ” ส่วนช่วงนาปรังชาวนาต้องเปลี่ยนมาปลูกข้าวหอมปทุมธานี 1 หรือข้าวสายพันธุ์อื่นซึ่งคุณภาพด้อยกว่า ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ เพาะปลูกได้ทุกฤดู และยังรักษาคุณสมบัติ ความหอม-นุ่มระดับโลกเช่นเดิม ทำให้เกษตรกรชาวนาสามารถผลิตข้าวระดับพรีเมียมตลอดปี

รศ.ดร.บุญหงษ์ จงคิด หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ยืนยันว่า ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ใช้ระยะเพาะปลูกจนเก็บเกี่ยวภายใน 100 วัน จากเดิมข้าวทั่วไปใช้เวลาประมาณ 120 วัน จึงทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการดูแลรักษาแปลงปลูก ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัยต้นพันธุ์ให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างชัดเจน

"เมล็ดพันธุ์ใช้ปริมาณน้อยลงเช่นกัน เปรียบเทียบจากปกตินาหว่านน้ำตม ชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวหอมธรรมศาสตร์ใช้มากที่สุด 12 กิโลกรัม หากเป็นนาดำปกติชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ 12-15 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวหอมธรรมศาสตร์ใช้เพียง 10 กิโลกรัมต่อไร่ แต่กลับได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้นถึง 900 กก. มากกว่าข้าวหอมดอกมะลิ 105 ที่ได้ผลผลิต 400-500 กก.ต่อไร่" รศ.ดร.บุญหงษ์กล่าว

จุดเด่นอีกข้อ คือ ลำต้นที่ความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร มีความแข็งแรงทนทานต่อลม เก็บเกี่ยวได้ง่าย และทนทานต่อโรคและแมลงอีกด้วย เพราะหลังการทดสอบ พบว่าผลกระทบที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยน้อยและโรคกาบใบเน่า รวมถึงแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนกอ และหนอนใบม้วน น้อยกว่าแปลงปลูกข้าวหอมมะลิ 105 อย่างชัดเจน ทั้งนี้หลังจากจดสิทธิบัตร จะเริ่มขยายพันธุ์อย่างจริงจัง เพื่อทำแปลงทดลองขนาดใหญ่ให้ชาวนาเข้ามาศึกษา และพิสูจน์ ก่อนจะฝึกอบรมให้ความรู้ ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้อย่างมีคุณภาพ และยังเก็บผลผลิตส่วนหนึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ในรอบการผลิตถัดไป เพราะคุณสมบัติของพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ที่ไม่กลายพันธุ์

นายเชาว์วิษ หนูทอง ผู้เชี่ยวชาญการปลูกข้าวแบบใหม่ เผยถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของพันธุ์ข้าวในอดีตสามารถเติบโตได้ในทุกพื้นที่ จึงทำการทดลองปลูกข้าวในพื้นที่แคบ โดยใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 1 เมล็ดต่อหลุม สามารถแตกกอได้ 30-50 ต้น ทำให้ได้ผลผลิตคุ้มค่า จึงนำไปทดลองในแปลงนาที่ผ่านการบำรุงอินทรีย์วัตถุในดิน พบว่าให้ผลผลิตได้ร้อยละ 5 ซึ่งแปลงนาทั่วไปที่ผ่านการทำลายหน้าดินสะสมจะได้เพียงร้อยละ 2

นักวิจัยระบุว่า อนาคตจะนำข้าวหอมธรรมศาสตร์ไปทดลองอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากทดลองมาสักระยะ ทำให้มั่นใจว่าผลผลิตจากการปลูกข้าวแบบใหม่โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมธรรมศาสตร์จะได้ผลผลิตมากขึ้นเป็น 2 เท่าเช่นกัน โดยการพัฒนากระบวนการเพาะปลูกด้านการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในข้าวที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้ว จะเป็นทางเลือกให้ชาวนาได้ผลิตข้าวคุณภาพระดับโลก ในปริมาณสูงได้ตลอดทั้งปี พร้อมกับขายในราคาตลาดที่ทั่วโลกต้องการ

ที่มา [ข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

เวียดนาม

ภาวะการค้าข้าวของเวียดนามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากเกษตรกรได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว (The winter-spring crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงแล้ว โดยคาดว่าจะการเก็บเกี่ยวข้าวจะมีปริมาณมากที่สุดในช่วงกลางเดือนนี้ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 375 เหรียญสหรัฐต่อดัน FOB ลดลงจากสัปดาห์ก่อนราคาอยู่ที่ 380-400 เหรียญสหรัฐต่อดัน

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-28 ก.พ. 2557 มีจำนวน 330,501 ตัน มูลค่า 147.082 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 2.8% และมูลค่าลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 340,184 ตัน มูลค่า 147.581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-28 ก.พ. 2557 มีจำนวน 637,756 ตัน มูลค่า 274.636 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปริมาณลดลง 1.4% และมูลค่าลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 744,408 ตัน มูลค่า 331.093 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับในเดือน มี.ค.นี้ สมาคมอาหารคาดการณ์ว่า เวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 500,000-550,000 ตัน

ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เวียดนามจะเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากไทย และอาจได้รับผลกระทบหากไทยปรับลดราคาข้าวในตลาดโลก แต่การค้าขายแดนกับจีนจะช่วยเวียดนามประกันการขาย และรักษาราคาข้าวในประเทศให้คงที่ไว้ได้

กรมการเพาะปลูกภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development) ระบุว่า แหล่งปลูกข้าวในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 10 ล้านไร่ ผลิตข้าวได้เกือบ 11 ล้านตัน ซึ่งพร้อมสำหรับส่งออกที่ 4.27 ล้านตัน และในเดือน มี.ค. และ เม.ย. พื้นที่ปลูกข้าวในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ 7.5 ล้านตัน

สมาคมอาหารเวียดนาม เปิดเผยว่า รัฐบาลประกาศจะรับซื้อข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว (The winter-spring crop) เพื่อเก็บสต็อกไว้ จำนวน 1 ล้านตัน ในช่วงเดือนมี.ค.-กลางเดือนเม.ย.นี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ขณะที่กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทคาดว่า ผลผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงในฤดูนี้จะได้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.3 ล้านตัน

ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนามลดลงอย่างมาก ในช่วงสองเดือนนี้ และคาดว่าจะลดลงอีกในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เนื่องจากปริมาณความต้องการข้าวในตลาดโลกชะลอตัว และเวียดนามต้องเผชิญการแข่งขันสูงจากผู้ส่งออกข้าวในประเทศอื่นๆ รวมถึง ไทย อินเดีย และพม่า

ขณะที่เวียดนามมีแผนส่งออกข้าว 7 ล้านตันในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากเดิม 6.88 ล้านตันในปีที่แล้ว และผู้ส่งออกข้าวหลายคน แนะนำให้รัฐบาลเวียดนามกระตุ้นการส่งออกข้าวไปประเทศต่าง ๆ เช่น จีน อินเดียเซีย และฟิลิปปินส์
[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

กัมพูชา

รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศจัดตั้งสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation; CRF) เพื่อเป็นการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก การส่งเสริมการค้า และการเพิ่มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมข้าวของประเทศ โดยคาดว่าในวันที่ 24 มี.ค. นี้ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการของสหพันธ์ โดยประธานสหพันธ์จะอยู่ในวาระได้ 2 ปี เพื่อเป็นการเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวมากขึ้น

ทั้งนี้ สหพันธ์ข้าวกัมพูชา จะประกอบด้วยตัวแทนของภาคการผลิต และภาคการส่งออก เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานกับรัฐบาล รวมทั้งการทำงานร่วมกับภาครัฐในการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับต่างประเทศ และการเจรจาระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วย

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

พม่า

แหล่งข่าววงการค้าข้าวระบุว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พม่าส่งออกข้าวไปยังประเทศลดลงประมาณ 29% เนื่องจากราคาข้าวปรับตัวลดลงและค่าเงินจัตแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯและเงินหยวนของจีน

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดจีนคิดเป็นสัดส่วนในการส่งออกข้าวจากพม่ากว่า 60% โดยก่อนหน้านี้คาดว่าในแต่ละวันมีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนประมาณ 3,500 ตัน แต่ในขณะนี้ปริมาณส่งออกลดลงเหลือประมาณ 2,500 ตันต่อวัน

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ขณะนี้ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯอ่อนค่าลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับเงินจัต โดยเมื่อเดือน ก.พ. อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ จะเท่ากับ 981 จัต ขณะที่เมื่อวันที่ 10 มี.ค. อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 962 จัต

ทั้งนี้ ในปัจจุบันนี้ ราคาข้าวที่มีการขายให้จีนนั้น ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ประมาณ 320-330 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจาก 404 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อเดือนก่อน ขณะที่ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ประมาณ 405-415 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจาก 446 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อเดือนก่อน โดยผู้ส่งออกคาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มปรับลดลงหลังจากที่เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังในหลายประเทศ ประกอบกับประเทศไทยมีการระบายข้าวจากสต็อกอย่างต่อเนื่อง

วงการค้าข้าวของพม่าระบุว่า การส่งออกข้าวของพม่าได้รับผลกระทบจากการทำธุรกรรมทางการเงินกับผู้นำเข้าจากจีน ประกอบกับราคาข้าวที่มีการเสนอซื้อไม่แน่นอน ดังนั้นผู้ส่งออกข้าวพม่าจึงมีแนวโน้มที่จะลดการค้ากับจีนและหันไปทำการค้ากับประเทศในแถบแอฟริกาที่สามารถทำกำไรได้มากขึ้น โดยในเดือนนี้ได้มีการทำสัญญาขายข้าวให้แก่ประเทศ Ivory Coast ประมาณ 100,000 ตัน

ในปีงบประมาณ 2013/14 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าส่งออกไว้ที่ 3 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกข้าวล่าสุดในปีนี้มีประมาณ 1.1 ล้านตัน ลดลง 47% จากจำนวน 2.1 ล้านตันเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

มีรายงานว่า ราคาข้าวในฟิลิปปินส์ได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดกันแล้ว สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลนำเข้าข้าวมากขึ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ตลาดและสกัดเงินเฟ้อที่แต่ละระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

ทั้งนี้ ราคาข้าวในฟิลิปปินส์ขยับขึ้นประมาณ 4% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาหลังจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยียน (Haiyan) ได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกข้าว ประกอบกับรัฐบาลได้ดำเนินการกวาดจับพวกลักลอบนำเข้าข้าวที่หวังหลีกเลี่ยงภาษี

รายงานข่าวระบุว่าหากฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวมากขึ้น ก็จะช่วยบรรเทาภาวะข้าวล้นตลาดโลก และเวียดนามกับไทยมีแนวโน้มจะแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อให้ได้ข้อตกลงจากฟิลิปปินส์

ด้านนาย Rex Estoperez โฆษกสำนักงานอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National Food Authority; NFA) ยืนยันข่าวที่ว่านับแต่ปลายเดือน ม.ค. ฟิลิปปินส์ได้เพิ่มปริมาณข้าวจากสต็อกที่นำออกสู่ตลาด หวังที่จะดึงราคาข้าวให้ลดลง สภาพการณ์ดังกล่าวทำให้สต็อกข้าวขององค์การอาหารลดลงเหลือประมาณ 275,000 ตันเมื่อช่วงต้นปี หรือเท่ากับข้าวที่พอสำหรับการบริโภค 8 วัน อันเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าระดับปกติเกือบครึ่งหนึ่ง

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯคาดว่า การนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์จะขึ้นถึง 1.4 ล้านตันปีนี้ ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 4 ปี อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะซื้อข้าวจากใคร นอกเหนือจากปริมาณ 500,000 ตันที่ซื้อจากเวียดนามในการทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเมื่อเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว

ด้าน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคาดว่าในปีนี้ฟิลิปปินส์จะยังคงมีการนำเข้าข้าวจากประเทศ เพราะทั้งสต็อกข้าวและผลผลิตข้าวมีแนวโน้มลดลง โดยเมื่อปี 2013 ที่ผ่านมา รัฐบาลตั้งเป้าผลผลิตไว้ที่ 20 ล้านตันข้าวเปลือก

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพึ่งพาผลผลิตภายในประเทศได้ แต่ผลผลิตกลับลดลงประมาณ 8% เพราะผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น Haiyan (Yolanda) ครึ่งรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านม

ทั้งนี้ สำนักงานอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NFA) ได้ระบายข้าวจากสต็อกรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยปกติแล้ว NFA จะต้องรักษาสต็อกข้าวไว้ที่ระดับ 500,000 ตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคได้ประมาณ 15 วัน แต่สำนักงานสถิติรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า NFA มีสต็อกเพียง 270,000 ตันเท่านั้น นอกจากนี้ NFA ยังมีภาระที่จะต้องระบายข้าวจากสต็อกออกสู่ตลาดเพื่อรักษาระดับราคาข้าวในประเทศด้วย

ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics) รายงานว่า ในเดือน ก.พ. ราคาข้าวขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 898 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 1.2% จากเดือน ม.ค. ซึ่งราคาเฉลี่ยที่ 887 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งราคาเฉลี่ยที่ 773 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับในปีนี้ รัฐบาลตั้งเป้าผลผลิตไว้ที่ 21 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 14% จากจำนวน 18.44 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านม ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดว่าผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 11.64 ล้านตันข้าวสาร หรือประมาณ 18.47 ล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่ความต้องการบริโภคคาดว่าจะมีประมาณ 12.85 ล้านตัน และคาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 1.4 ล้านตันข้าวสาร

ที่มา Oryza.com

มาเลเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณ์ว่า ในปี 2557/58 มาเลเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน คงที่เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศและการผลิตมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยระบุว่า ในปี 2556/57 มาเลเซียผลิตข้าวได้ 1.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.69 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับปี 2555/56 เนื่องจากการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต การขยายพื้นที่ปลูกในมาเลเซียตะวันออก การพัฒนาระบบชลประทาน และการใช้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง อย่างไรก็ตาม การผลิตข้าวในมาเลเซียยังคงมีข้อจำกัด เนื่องจากขาดแคลนเนื้อที่เพาะปลูก ทั้งนี้ ในปี 2557/58 คาดการณ์ว่า มาเลเซียจะผลิตข้าวได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็น 1.8 ล้านตัน

สำหรับปริมาณนำเข้า ในปี 2557/58 มีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศไม่เปลี่ยนแปลง โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2557/58 มาเลเซียมีความต้องการใช้ในประเทศ 2.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 2.77 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปี 2556/57 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวไปยังมาเลเซียรายใหญ่ที่สุด รองลงมาได้แก่ ปากีสถาน และไทย ตามลำดับ

กระทรวงเกษตรสหรัฐ ระบุว่า ถึงแม้ว่ารัฐบาลมาเลเซียจะยุติเป้าหมายการพึ่งพาตนเองด้านการผลิตข้าวอย่างเต็มรูปแบบ แต่รัฐบาลยังสนับสนุนการผลิตภายในประเทศเพื่อลดปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลกำหนดราคาขั้นต่ำ (support price) สำหรับข้าวเปลือก ตันละ 1,200 ริงกิต (หรือประมาณตันละ 364 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณตันละ 11,768 บาท) เพื่อกระตุ้นการผลิตในปีนี้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการควบคุมราคาขายปลีกข้าว ST15-grade Rice (ข้าว 15%) กิโลกรัมละ 1.65 – 1.80 ริงกิต (หรือประมาณตันละ 500 – 545 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณตันละ 16,165 – 17,619 บาท) เพื่อเอื้อประโยชน์กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาล ในปีการผลิต 2013/14 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีที่แล้วมาจนถึงวันที่ 6 มี.ค. รัฐบาลจัดข้าวได้ประมาณ 24.8 ล้านตัน ลดลง 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2012/13) โดยคาดว่าในปีนี้รัฐบาลจะจัดได้ประมาณ 32 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งลดลง 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 34 ล้านตันในปีก่อนหน้า ทั้งนี้เพราะการจัดหาข้าวในบางพื้นที่ล่าช้า เช่นที่แคว้น Andhra Pradesh, Odisha, Uttar Pradesh Tamil Nadu และ West Bengal ซึ่งในแคว้นเหล่านี้ต่างได้รับ

ผลกระทบจากการพัดทำลายของพายุไซโคลนไพลิน ขณะที่บางแคว้นได้รับผลกระทบจากภาวะปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Agro-Fisheries & Food Trade Corp.; AT) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ระบบ MMA เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ซึ่งได้กำหนดเวลารับข้อเสนอมาจนถึงวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวจำนวน 57,222 ตัน ในราคากระหว่าง 388.2-945 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยเป็นข้าวจากประเทศไทยจำนวน 15,000 ตัน ในราคา 487.87 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากประเทศอินเดียจำนวน 10,000 ตัน ในราคา 508.51 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากประเทศไทยจำนวน 10,000 ตัน ในราคา 388.20 เหรียญสหรัฐต่อตันจากประเทศเวียดนามจำนวน 12,222 ตัน ในราคา 442.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน และจากประเทศจีนจำนวน 10,000 ตัน ในราคา 945 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

รายงานจากสหภาพยุโรป (The European Union; EU) ระบุว่า ในช่วงตั้งแต่เดือน ก.ย. 2556 มาจนถึงวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวสารแล้วประมาณ 448,810 ตัน เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 416,414 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ประเทศที่นำเข้าข้าวมากที่สุดในกลุ่ม EU ได้แก่ สหราชอาณาจักรซึ่งนำเข้าจำนวน 96,178 ตัน ฝรั่งเศสนำเข้า 78,250 ตัน เนเธอร์แลนด์ 60,288 ตัน อิตาลี 26,634 ตัน

ทั้งนี้ชนิดข้าวที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นข้าวสายพันธุ์อินดิกา โดยข้าวสารสายพันธุ์อินดิกามีการนำเข้าจำนวน 242,825 ตัน เพิ่มขึ้น 36.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 177,410 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยที่การนำเข้าส่วนใหญ่จะมาจากประเทศผู้ส่งออกในกลุ่มพัฒนาน้อย (Less Developed Countries; LDCs) ที่ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี เช่น กัมพูชา และพม่า ภายใต้สิทธิพิเศษปลอดภาษีและปลอดโควตาสินค้านำเข้าทุกชนิด ยกเว้นอาวุธยุทธภัณฑ์ (the Everything but Arms (EBA) agreement) สำหรับการนำเข้าปลายข้าวนั้นมีจำนวนประมาณ 152,235 ตัน ลดลง 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 160,046 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ไอวอรีโคสต์

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ไอวอรีโคสต์วางแผนเพิ่มผลผลิตภายในประเทศ จากปัจจุบัน 520,000 ตัน เป็น 1.9 ล้านตัน ภายในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้น 2.7 เท่า เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไอวอรีโคสต์ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดเป้าหมายพึ่งพาตนเองด้านการผลิตข้าวภายใน 3 ปี โดยอาศัยการลงทุนจากต่างชาติ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศภายในปี 2559

ล่าสุด กลุ่มบริษัทของฝรั่งเศสตัดสินใจลงทุนมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 2,004 ล้านบาท) ในภาคเกษตรของไอวอรีโคสต์ และคาดการณ์ว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะสร้างงานให้แก่เกษตรกรราว 2.4 ล้านราย และช่วยเพิ่มความหลากหลายให้ภาคเกษตร นอกเหนือจากการผลิตโกโก้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังลงนามในข้อตกลง การลงทุนกับบริษัทอื่นๆ จากประเทศ แอลจีเรีย แทนซาเนีย และเยอรมนี ทั้งนี้ บริษัทของฝรั่งเศสจะควบคุมดูแลการผลิตข้าว พัฒนาศักยภาพการสีข้าว และทำงานประสานด้านการตลาดในเขตเพาะปลูกข้าว 10 เขตของประเทศ โดย

ตระหนักว่า การลงทุนในภาคการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ประชากรไอวอรีโคสต์มีอัตราการบริโภคข้าว 63 กิโลกรัมต่อคนต่อปี

รัฐมนตรีฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2559 ความต้องการใช้ในประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.9 ล้านตัน และการเพิ่มผลผลิตจะส่งผลให้ไอวอรีโคสต์หันมาส่งออกข้าวได้ โดยในปี 2556 ไอวอรีโคสต์ผลิตข้าวได้มากกว่า 1 ล้านตัน และนำเข้าข้าวประมาณ 800,000 ตัน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในปี 2556/57 ไอวอรีโคสต์ผลิตข้าว 520,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 500,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปี 2555/56 หน่วยงานของสหรัฐฯ ประมาณการว่า ในปี 2557 ไอวอรีโคสต์นำเข้าข้าว 1.25 ล้านตัน ลดลงจาก 1.3 ล้านตัน หรือลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ ในปี 2556/57 ไอวอรีโคสต์มีความต้องการใช้ในประเทศ 1.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 50,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

